



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **แนวหน้า** ปีที่ **38** ฉบับที่ **13436** หน้า **2**

Col.Inch : 72.79 Ad Value : 65,511 PRValua (x3) : 196,533

หมอกมหากภัยเหนือบรรยากาศกรุงเทพฯ

โดย สิริธัญญา

ตอนแรกคนทั้งหลายเข้าใจว่าหมอกที่มีดครึ้มทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหมอกธรรมดา เพราะหลงผิดคิดตามที่ได้รับฟังจากประกาศของหน่วยราชการบางหน่วยว่า จะมีเมฆฝนและอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทย

และมีความมืดครึ้มเกิดขึ้นทั่วทั้งกรุงเทพฯ ติดต่อกัน 2-3 วัน ซึ่งเป็นความมืดครึ้มมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมา และหลังจากนั้นลูกเด็กเล็กน้อยและผู้คนจำนวนมากก็ป่วยไข้ตามๆกัน ส่วนมากมีอาการไอ เจ็บคอ บ้างก็กลายเป็นภูมิแพ้ หรือเป็นหวัดปวดศีรษะตามๆ กัน

ต่อมาก็มีผู้นำความมาเปิดเผยว่า ความมืดครึ้มผิดปกติทั่วกรุงเทพมหานครดังกล่าวนั้นแท้จริงไม่ใช่หมอกดังที่หลงผิดเข้าใจกัน หากแต่เป็นมลพิษหรือฝุ่นพิษที่แผ่มาปกคลุมกรุงเทพมหานคร

มันเป็นฝุ่นอะไร? และมาจากไหนกันเล่า? จนถึงวันนี้ก็ไม่มีหน้าไหนรับผิดชอบ หรือนำความจริงมาบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีพิษภัยดังกล่าวเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างไร มีสาเหตุมาจากไหน

จนเกิดการพุดจาไปต่าง ๆ นานากัน บางพวกที่งมภายในกลางและอาเพศต่าง ๆ ก็โกหกพกลมกันไปว่าเป็น

อาเพศจะเกิดเหตุร้ายในบ้านเมือง ว่าไปโน่น! แต่ก็เกิดเหตุร้ายจริงๆ เพราะการที่ผู้คนจำนวนมากเจ็บป่วยต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลนั้นจะไม่ให้เรียกว่าเหตุร้ายได้อย่างไร

บางพวกก็บอกว่าเป็นเพราะมีการใช้รถยนต์มากเกินไปจนรถเต็มไปทั่วทุกถนนในกรุงเทพฯ คิวไอเสียที่ลอยอยู่ในอากาศมากเข้า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศก็กลายเป็นหมอกดังที่เกิดขึ้น

บางพวกก็ว่าความมืดครึ้มนั้นเกิดจากฝุ่นพิษที่เกิดจากการเผาถ่านหินในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานถ่านหินในภาคตะวันออก ซึ่งมีการต่อสู้โต้แย้งคัดค้านของประชาชนในพื้นที่กันมาช้านานแล้ว แต่ว่าด้วยฤทธิ์อิทธิพลของพวกเขา “ตาอยู่” และผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ตนยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ให้มีการตั้งโรงงานโดยผิดกฎหมายและใช้อำนาจปกป้องคุ้มครองให้การกระทำความผิดกฎหมายนั้นอำยประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ถ้าสุดท้ายมีประชาชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือยื่นยันว่าหมอกพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นก็คือฝุ่นพิษที่เกิดจากการเผาถ่านหิน ดังที่คนบางพวกได้พูดถึงนั่นเอง

เพราะในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกมีการตั้งโรงงานที่ใช้ถ่านหินหรือเผาถ่านหิน โดยเฉพาะการเผาถ่านหินสกปรกเพื่อให้ได้ถ่านหินบริสุทธิ์แล้วส่งออกไปต่างประเทศนั้น ได้ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษและเป็นภัยอย่างร้ายแรง



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **แนวหน้า** ปีที่ **38** ฉบับที่ **13436** หน้า **2**

Col.Inch : 72.79 Ad Value : 65,511 PRValua (x3) : 196,533

เนื่องจากมลพิษที่เกิดจากการเผาถ่านหินนั้นจะลอยขึ้นไปในอากาศ และสามารถพัดพาไปตามลมเป็นระยะทางไกลถึง 300 กิโลเมตร จึงสามารถครอบคลุมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

แต่เป็นเรื่องที่แปลกที่เรื่องร้ายแรงขนาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในยุคนี้

ดังนั้นในวันนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในบ้านเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มาบังเกิดหมอกพิษที่มีพิษร้ายแรงและเพียงสองวันก็ทำให้ผู้คนป่วยเจ็บเป็นจำนวนมาก ยิ่งหากปล่อยนานไปและมีการสะสมฝุ่นพิษในอากาศนั้นมากขึ้นไม่ว่าจะพัดพาไปทางไหนก็มิแต่จะเป็นอันตรายแก่ประชาชนมากขึ้นทั้งสิ้น

จะรอให้คนเจ็บตายกันสักเท่าใดจึงมีการแก้ไขเรื่องนี้

เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเช่นนี้แล้ว และมีการพุดจากกันไปต่าง ๆ นานาถึงสาเหตุของหมอกพิษดังกล่าว ซึ่งเป็นหมอกพิษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย จึงไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านหายไปง่าย ๆ

ใครมีอำนาจหน้าที่ควรจะได้พิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดมาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร อย่าถึงขั้นปล่อยให้คนไทยป่วยเจ็บหรือตายเพราะเรื่องนี่กันเป็นเบือเสียก่อนเลย

การปล่อยให้ผู้คนพุดกันไปตามความนึกคิดดัง

ตัวอย่างที่ยกมาแสดงนี้ไม่เป็นผลดีอะไรแก่บ้านเมือง มีแต่จะสร้างความสับสน มีแต่จะก่อให้เกิดความทุกข์ในใจของประชาชน แต่ที่ร้ายแรงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและอนามัยของประชาชนนั้นไม่ควรให้เนิ่นนานเกินไป

อย่างน้อยต้องหาความจริงให้เป็นที่ยุติและบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีหมอกพิษนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จะป้องกันแก้ไขอย่างไร ดีกว่าที่จะให้มีการพุดจากกันเรื่อยไปตามความคาดคิดหรือความเชื่อของแต่ละคน แต่ละกลุ่มดังที่เป็นอยู่

ที่สำคัญคือใครจะบอกได้ว่าฝุ่นพิษนี้มีพิษร้ายแรงระดับไหนกันแน่ และถ้าหากสั่งสมหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจะเกิดอันตรายระดับใดแก่ประชาชน

ดังนั้นเรื่องนี้จะว่าเล็กก็เล็ก จะว่าไม่สำคัญก็ไม่สำคัญ แต่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ หรือสำคัญหรือไม่ก็ตามหากเรื่องนั้น ๆ ก่อให้เกิดความทุกข์ความกังวลในจิตใจของประชาชน และมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแก่ประชาชนย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรทั้งสิ้น

เรื่องนี้มาเป็นเหตุปรารถนาให้ต้องบอกกล่าวกันในวันนี้ก็เพราะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร แต่ความจริงนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เพราะย่อมเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกถิ่นทุกที่ที่หมอกพิษพัดกระจายไปตามกระแสลม